



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Fuangfa Newsletter,
Nakhon Pathom Rajabhat University

จดหมายข่าว

เฟื่องฟ้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2558

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมเวทีบอกรักพิพิธภัณฑ



เป็นเวลาร่วมเดือนหลังจากที่ชาวนครปฐม ไม่ว่าจะป็นนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดนครปฐม ได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน รวมแสดงพลังเรียกร้องไม่ไห้กรมศิลปากรเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุของชาวนครปฐมไปไว้ที่ สุพรรณบุรี ด้วยเห็นว่า เป็นสมบัติของชาวนครปฐมโดยส่วนรวม จนในที่สุดนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ออกมาแถลงแล้วว่า จะไม่มีการยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ รวมถึงไม่มีการย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดออกไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทองด้วย และในส่วนของจังหวัดเองก็ได้นำเสนอพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมเดิม ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ 40 ไร่ มาใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์แห่งใหม่ขึ้น ชาวนครปฐมจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบอกรักพิพิธภัณฑสถานขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558



ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาราชการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับกลุ่มรักปฐมนคร และพี่น้องชาวนครปฐม ได้ร่วมแสดงพลังบอกรักพิพิธภัณฑสถาน และร่วมบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะพิพิธภัณฑทวารวดี พื้นที่วัดด้วยหัวใจคนนครปฐม เรื่อง “คนนครปฐม เชิดชูบรรพบุรุษทวารวดี” ดำเนินรายการโดย คุณนตยา แว่ววีรศุภต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีประชาชน

ประเด็นการเคลื่อนไหวเรื่องพิพิธภัณฑสถานของชาวชุมชนนครปฐมครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งของการต่อสู้ในระดับชุมชน ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า คนนครปฐมมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหาร และจัดการทรัพย์สินสมบัติของท้องถิ่นซึ่งเป็นของส่วนรวม โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม อันถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาล้ำค่า ควรเคารรักษาไว้เพื่อการศึกษาและบอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินถิ่นเกิด □

ประเด็นการย้ายพิพิธภัณฑสถานในครั้งนี้ ชาวนครปฐมได้แสดงความชอบคุณอธิบดีกรมศิลปากรที่ทำให้ชาวนครปฐมได้ถูกคิด ได้กลับมา หวงแหนดูแล รักษาสมบัติล้ำค่าของบรรพบุรุษที่อาจได้ละเลยและลืมนั่นไป พร้อมกันนี้แต่ละภาคส่วนทั้ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรต่าง ๆ ยังได้ร่วมกันวางแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานให้เป็นพิพิธภัณฑสถานมีชีวิต บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ให้ข้อมูลความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น รวบรวมความเป็นชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในนครปฐมเข้าด้วยกัน นับเป็นมิติใหม่ของชาวนครปฐม ที่เห็นทุกภาคส่วนจับมือกันเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นนำหนึ่งใจเดียว



สวัสดีค่ะ

ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 สำหรับใครที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกยังมีโอกาสอีกครั้งในรอบที่ 3 ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครรอบ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มจำนวน หรือสมัครเรียนในภาค กศ.พป. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สอบถามรายละเอียดกันได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะ

NPRU.

ดร.ละมุล ลือสุขประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อร่ำรวยแล้วช่วยงานการศึกษา
เสริมปัญญาเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใช้เวลาหาความรู้ไว้คู่กาย
เล่นไลน์สร้างนิสัยมุ่งไม่ตี
จัดโครงการดีคิดดีดีอังกฤษ
ดีสปรืดทุกที่ทั่วทุกที่
เด็กบ้านนอกออกมาเรียนฟรี
เพราะเรามีผู้ใหญ่ที่ใจบุญ

เกื้อกูล ไทยนต์
หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ : ฝึกฝนคณิต-อังกฤษ
24 พฤษภาคม 2558

ปรัชญา	: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยและเป็นแหล่งความรู้ของปวงชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน
วิสัยทัศน์	: มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของชุมชน
เฟื่องฟ้า	: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เจ้าของ	: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ปรึกษา	: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
บรรณาธิการ	:
กองบรรณาธิการ	: นางสาวพรประภา รัตนแดง, นางมาลัยพร จันทคาตร, นางสาวศิริวรรณ วัชรสุสันต์
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์อันดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5. เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการและสะท้อนนานาทัศนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมายเหตุ	: ข้อเขียน ความคิดเห็น นานาทัศนะที่ปรากฏใน "เฟื่องฟ้า" เป็นข้อเขียน ทัศนะความคิดเห็น เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น คณะผู้จัดทำ "เฟื่องฟ้า"



มรณ. ร่วมทัพคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ครั้งแรกที่ทราบข่าวยังซึ่งใจอยู่ว่านี้คือ “ข่าวลือ” หรือ “ความจริง” ข่าวลือที่หนาหูมาพร้อมกับความจริงที่เสียดแทงหัวใจของชาวนครปฐม “สังคายนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ไปรวมไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง จ.สุพรรณบุรี”

หลังจากกระแสข่าวที่กรมศิลปากรมีแผนเคลื่อนย้ายโบราณคดีวัตถุ ประเภทประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จำนวน 1,873 รายการ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ไปเก็บรักษา และจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเหตุผลที่ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีบุคลากรน้อย มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและต้องการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานฯ ให้ก้าวหน้า และจะดำเนินการปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์นั้น ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวจังหวัดนครปฐม ที่ต่างไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุบหรือย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เพราะโบราณวัตถุ เป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นมรดกทางปัญญา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินอารยธรรมทวารวดี

“โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของท้องถิ่นใด ก็ควรจะเก็บรักษาและตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจังหวัดนั้น ๆ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504

“ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่คู่กับท้องถิ่น จึงอยู่หนึ่งไม่ได้อ” ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะหัวเรือใหญ่ประกาศเจตนารมณ์ในการยืนหยัดรวมเคียงข้างกับชาวนครปฐม โดยให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรมในทุกๆ เวที อาทิ เวทีวิชาการในช่วงเย็นของทุกวัน ณ บริเวณ ลานทางพิพิธภัณฑสถานฯ โดยมี ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมสนทนากับกลุ่มรักปฐมนครและผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้เชิญ ผศ.นกุล ชมพูนิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาพูดคุยหัวข้อ “ที่มาที่ไป ของทวารวดีและปฐมนคร”



ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ, ผศ.นกุล ชมพูนิช

दानล่านักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.จักษุ จินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ระบายชุดทวารวดี การแต่งกายสมัยทวารวดี ในเวทีคัดค้านบริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรำกลองยาว เช็งโป่งลา ระบำชุดทวารวดี ในเวทีบริเวณลานทางพิพิธภัณฑสถานฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยศูนย์จัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี ออสเตรเลีย มาร่วมแสดงในเวทีนี้ด้วย

ส่วนกองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม นอกจากนี้ยังตั้งจุดลงชื่อคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานฯ ในมหาวิทยาลัย และการชวยขายเสื้อคัดค้าน ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพรานด้วย

นอกจากนี้ ยังได้บันทึกเทปรายการราชภัฏทอล์ค ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับนครปฐมเคเบิลทีวี โดยได้มี ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ เป็นพิธีกรร่วมพูดคุยกับ นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด และแกนนำกลุ่มรักปฐมนคร กับประเด็นการยุบ ย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ โดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง นครปฐมเคเบิลทีวี และ www.youtube.com รายการราชภัฏทอล์ค ตอน ตอตันการย้ายพิพิธภัณฑสถาน พระปฐมเจดีย์

จากนี้ไปในแต่ละย่างก้าวของกระบวนการคัดค้าน มิไม่ได้หมายถึงประโยชน์ส่วนตน แต่หมายถึงประโยชน์ส่วนรวม สมบัติของพวกเราชาวนครปฐมจะต้องอยู่เคียงคู่ชาวนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ขอร่วมจับมือกันเดินเคียงข้างกับชาวนครปฐม ในการปกป้องและรักษาสมบัติของชาวนครปฐมให้อยู่คู่กับจังหวัดนครปฐมต่อไป

และล่าสุด รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ออกมาแถลงแล้วว่า จะไม่มีการยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ รวมถึงไม่มีการ ย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดออกไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทองด้วย และในส่วนของจังหวัดเองก็ได้นำเสนอพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมเดิม ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ 40 ไร่ มาใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์แห่งใหม่ขึ้น





สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย



ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน



อ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว



ผศ.สมหมาย เบี้ยถนอม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เบี้ยถนอม รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยที่ถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย คณาจารย์จากภายในและภายนอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการทำวิจัยและจุดอ่อนที่พบ ตลอดจนแนวทางแก้ไข และให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมกลุ่ม อานรายงานวิจัยเป็นตัวอย่างและปรับแก้ และนำเสนอผลงาน



ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน



ผศ.สมหมาย เบี้ยถนอม



ผศ.วริยา สมประชา



เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เบี้ยถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2



โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวการจัดการศึกษาของศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวและเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และเพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประสบการณ์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา สมประชา ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา และคณะครูพี่เลี้ยงของศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ได้รวมใจขอเสนอชี้แจงแนวการจัดการศึกษาต่าง ๆ ของศูนย์สาธิตฯ



คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบุญมิ่งงานทำ



เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการบุญมิ่งงานทำ ณ ลานสร้างสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงสถานพยาบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพ เขาร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเขาทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเข้าไปทำงาน แนวทางการพัฒนาตนเองในวิชาชีพพยาบาล การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเจรจาในการจ้างงาน และให้ทุนการศึกษาระหว่างผู้ประกอบการและนักศึกษาพยาบาล โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาล ทุกชั้นปี จำนวนทั้งสิ้น 183 คน และมีโรงพยาบาลต่าง ๆ มาออกบุญประชาสัมพันธ์ รวมการบรรยาย อาทิ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี

การจัดการทั่วไป จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ



สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3 โดยมีศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เขาร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในทุกรูปแบบและทุกสาขาอาชีพ และนำองค์ความรู้ในหลากหลายวิชา มาบูรณาการเชิงปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยเนื้อหาเน้นการเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และการวิเคราะห์ SWOT และแผนการตลาด การผลิต การเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับแผนงานบุคลากร การเงินการดำเนินงาน การวิเคราะห์และประเมินการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เดชา โรจน์ศิริศิลป์ และอาจารย์ศรัวิษา กฤดาธิการ พร้อมทีมงานมาให้ความรู้และประสบการณ์ตรง



สถาบันวิจัย มรณ. จัดโครงการ work shop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการ work shop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย กล่าวต้อนรับ คณะผู้จัดโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยกิจกรรม ผู้แทนของแต่ละศูนย์วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์วิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ศูนย์วิจัย ได้แก่ ศูนย์วิจัยครุศาสตร์ โดยอาจารย์พนม จงเฉลิมชัย ศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์มาลินี จำเริญ ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์วัลย์ลักษณ์ อมรศิริพงษ์ ศูนย์วิจัยวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ชนพงษ์ อภรณ์พิศาล และ อาจารย์นรุตม์ โตโพธิ์ไทย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นารถ นาถวานันต์ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและเกษตรกรชาวสวนส้มโอ โดยมีเกษตรกร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งกิจกรรม work shop นี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยปี 2559 และจะจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ วัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สรุปผลการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

1. รับทราบ เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 สิงหาคม 2558 รอบแรก โดยมีจำนวนบัณฑิตปริญญาตรี 2,391 คน ปริญญาโท 48 คน และปริญญาเอก 1 คน
2. รับทราบ เรื่อง ครุสภาได้อนุมัติใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 180 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 60 คน
3. รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2558
4. อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 30 คน และนักศึกษา กศ.พ. จำนวน 28 คน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
5. เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน และอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน
6. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 เพื่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 คน
7. กำหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2558 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



นักศึกษาพัฒนาชุมชน ปี 3 ภาค กศ.พป. หมู่เรียน 16.4 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณนุรักษ์ ได้นำนักศึกษาพัฒนาชุมชน ภาค กศ.พป. ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 16.4 จำนวน 44 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมผักเบียร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ประกอบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พ้นจากความยากจน และการแก้ไขปัญหาน้ำและขยะ

พระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำเสียและขยะโดยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนนำไปใช้อย่างได้ผล สำหรับโครงการชั่งหัวมันฯ วิทยากรได้ให้ความรู้ การดำเนินการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงเกษตรฯ ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การอนุรักษ์ดิน

จากการประเมินผลการศึกษาดูงานพบว่านักศึกษา ให้ความเห็นว่าการศึกษาดูงานนี้มีความเหมาะสมมากที่สุดในเรื่องของสถานที่ศึกษา ดูงานคือโครงการชั่งหัวมันฯ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมระดับมากได้แก่การบรรยายของวิทยากร ความรู้ที่ได้รับ การนำไปใช้ประโยชน์ ระยะเวลา สำหรับด้านที่มีความเหมาะสมปานกลางได้แก่รถบัส ส่วนขอเสนอแนะนักศึกษาต้องการให้มีการศึกษาดูงานลักษณะแบบนี้อีก ถือว่าเป็นการได้รับความรู้ที่ดีมาก

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ



อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาอาสาสมัครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดโดยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

สำหรับความร่วมมือในการร่วมดำเนินงานโครงการฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอุปสมบท จัดกิจกรรมในวันอุปสมบท และการสนับสนุนวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระนวกะในโครงการ และได้รับการสนับสนุนแตรวงนำชบวนแห่หน้าในวันอุปสมบทจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ มีบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนจากเครือข่ายท้องถิ่นเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 9 ราย โดยในส่วนักศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 1 คน





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ พนักงานสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ใน 3 โครงการที่น่าสนใจ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

ตารางโปรแกรมการอบรม				
วัน	ชื่อหลักสูตร	เวลาการอบรม	สถานที่	ประเภทผู้เข้าร่วมการอบรม
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) สำหรับนักวิจัยเบื้องต้น ”	08.30-17.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	บุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost EDS และ Emerald Management eJournals 92”	08.30-16.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการ
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม mendeley”	08.30-17.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการ

ทุกโครงการสามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ สามารถสอบถามรายละเอียด : นางสาวสุริรัตน์ คล้ายสถาพร : 08-7663-5510 โทรศัพท์ภายใน 3440 E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : 08-4074-4466 โทรศัพท์ภายใน 3437 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ และทุกโครงการมีการให้เกียรติบัตรด้วย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งโปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่จะนำไปเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งการออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอที่ใช้งานง่าย เพียงแค่มาแคดคลิกเลือก <http://accessenglishnow.com/platform>

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าใช้ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ <http://arit.npru.ac.th> ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้เอง และจะต้องขอรหัสสุดท้ายเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสสุดท้ายได้ที่คุณสุริรัตน์ E-mail : jeabsureerat@gmail.com หรือ คุณสุภกิติ E-mail : supakiti_musi@hotmail.com และจะดำเนินการส่งรหัสสุดท้ายให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทางอีเมล โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวีธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกให้กับอาจารย์และผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 ชั้น 4 และชั้น 5 โทรภายใน 3440 และ 3442